

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025

Ngày 02/01/2025, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triệu tập cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 (Ban tổ chức). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Tổ chức (theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)¹; đại diện các phòng, ban liên quan của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt về công tác triển khai tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 26/10/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; các thành viên Ban Tổ chức báo cáo theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 240/KH-UBND và các ý kiến phát biểu các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng được tổ chức định kỳ hằng năm, trở thành một hoạt động văn hoá quan trọng mỗi dịp Tết Nguyên đán. Lễ hội trở thành điểm nhấn tiêu biểu, nổi bật vào dịp đầu năm mới của tỉnh Lạng Sơn và ngày càng trở thành một sản phẩm du lịch thu hút đông đảo du khách, Nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn trong dịp Tết. Năm nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hoa Đào, phát huy giá trị cây Đào, trên tinh thần đổi mới về công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội so với các năm trước, nhất là nội dung, thời gian, hình thức thể hiện Lễ khai mạc bảo đảm vừa thể hiện bản sắc văn hóa đất và người Xứ Lạng, vừa mang nét mới mẻ, phù hợp với xu thế chung và hiệu quả, thiết thực.

Để tiếp tục thực hiện các hoạt động đúng theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, lan toả đến đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu Thông cáo báo chí, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện đẩy mạnh công tác truyền thông các hoạt động trong

¹ Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.

khuôn khổ Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Ất Tỵ với hình thức phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh Lạng Sơn, cổ động trực quan, trang trí, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Công ty tư vấn tổ chức sự kiện tập trung công tác truyền thông trên internet và các nền tảng mạng xã hội phù hợp.

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch số 240/KH-UBND và các văn bản liên quan tăng cường tuyên truyền rộng khắp trên các chuyên trang, chuyên mục và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để truyền tải thông tin rộng khắp, kịp thời đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

2. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các Tiểu ban bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 240/KH-UBND. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, chủ trì rà soát, đôn đốc, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Công tác bảo đảm an ninh trật tự: đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng của Ngành và ban hành Kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo trật tự giao thông tại các khu vực diễn ra hoạt động của Lễ hội và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025; nhất là phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện bố trí đảm bảo đủ nhân lực an ninh an toàn tại địa điểm trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng.

4. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế, bảo đảm cung cấp điện nước: Yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì cần phối hợp tốt với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, có phương án dự phòng, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn rà soát, bố trí các điểm vệ sinh công cộng, biển chỉ dẫn, thùng rác công cộng, phương án thuê khoán dọn dẹp vệ sinh tại tất cả các điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người, bảo đảm sạch đẹp, phục vụ, đáp ứng nhu cầu trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động, sự kiện.

5. Bảo đảm thông tin liên lạc: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn có phương án kỹ thuật đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trong suốt quá trình tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại khu vực tổ chức các hoạt động.

6. Sở Giao thông vận tải: chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan đảm bảo điều tiết an toàn giao thông khu vực tổ chức Lễ khai mạc và trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. Chủ động các phương án bảo đảm điều

tiết giao thông không để ùn tắc cục bộ, đồng thời phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn có phương án bố trí xe điện để chung chuyên khách tại các địa điểm xa trung tâm các sự kiện.

7. Đối với tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Thông nhất Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa chào đón Xuân Ất Ty năm 2025 sử dụng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp, xem xét kết hợp các tiết mục nghệ thuật quần chúng. Phương án vị trí sân khấu thống nhất tại khu vực đối diện UBND tỉnh với không gian sân khấu hợp lý theo quy mô chương trình. Các hoạt động khác phải bảo đảm có sự đổi mới, phù hợp với bối cảnh tình hình và điều kiện phát triển của tỉnh.

8. Về phương án trang trí đường Hoa Xuân

Cơ bản nhất trí với phương án lắp đặt, trang trí đường Hoa Xuân do UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng, báo cáo. Lưu ý điều chỉnh, hoàn thiện các mô hình linh vật đảm bảo an toàn, mỹ quan, thể hiện sinh động, phù hợp không gian cảnh quan chung cũng như không khí tươi vui mừng năm mới. Đồng thời bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý các sự cố trong suốt thời gian trưng bày.

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương chỉnh sửa phương án thiết kế, xây dựng, trang trí đường Hoa Xuân bảo đảm tạo được điểm nhấn, ấn tượng và nổi bật, hoàn thành trước ngày 24/01/2025 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão). *Lưu ý công tác trang trí tuyên truyền trên các tuyến phố, địa điểm công cộng hạn chế tối đa sử dụng băng rôn treo ngang đường gây mất an toàn, không đảm bảo mỹ quan đô thị, chủ động nghiên cứu lựa chọn, bổ sung các điểm check in đặc sắc cho du khách.*

9. Về tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng

a) Thời gian tổ chức Lễ khai mạc: từ 20 giờ 00 phút ngày 07/02/2025 thứ Sáu (tức ngày 10 tháng Giêng năm Ất Ty).

b) Trang trí khánh tiết, maket sân khấu và vị trí lắp đặt, giấy mời và thành phần mời:

- Trang trí khánh tiết cần lưu ý đổi mới về hình thức, theo hướng sử dụng tối đa Hoa Đào, hình ảnh hoa Đào trên tại bục phát biểu, hoa trang trí tại bàn đại biểu, khu vực trước bàn đại biểu VIP và xung quanh vị trí khán giả, hài hòa với không gian tổ chức Lễ hội.

- Nhất trí phương án maket thiết kế sân khấu và vị trí lắp đặt sân khấu Lễ khai mạc như đề xuất, thời gian lắp đặt dự kiến từ ngày 31/01/2025 (tức ngày mừng 3 tháng Giêng năm Ất Ty) (hướng lắp đặt sân khấu theo chiều dọc đường Hùng Vương, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an ninh, an toàn, mở rộng không gian cho đông đảo người dân tham dự, dành không gian bảo đảm các phương tiện giao thông lưu thông theo hai chiều an toàn. Nghiên cứu, có phương án dự phòng, xử lý tình huống tổ chức trong điều kiện thời tiết xấu nếu có mưa)

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, đơn vị tư vấn sự kiện để bố trí phương án lắp đặt bảo đảm an toàn, thuận lợi lưu thông giao thông trong quá trình thi công, lắp đặt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Khẩn trương hoàn thiện các mẫu giấy mời bảo đảm trang trọng, lịch sự, phù hợp với nội dung sự kiện, lưu ý phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, điều chỉnh, rà soát hoàn thiện các nội dung thông tin đảm bảo đầy đủ, chính xác; khẩn trương xây dựng các poster, video clip quảng bá về Lễ hội để tuyên truyền trên không gian mạng.

- Thống nhất bổ sung các thành phần mời theo đề xuất của các cơ quan, đồng thời khẩn trương hoàn thiện công hàm gửi các đại biểu các cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Yêu cầu các sở, ngành chủ động trong việc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tiếp nhận giấy mời và chịu trách nhiệm liên hệ, chuyển giấy mời đối với các đơn vị theo ngành dọc và được phân công.

c) Về chương trình, kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc:

Cơ bản nhất trí nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và đơn vị tổ chức sự kiện để biên tập theo hướng đổi mới nội dung dựa trên nền tảng bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh, kết hợp hài hoà giữa phong cách hiện đại, trẻ trung và bản sắc truyền thống. Trong quá trình làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện cần rà soát kỹ, tỷ mỉ nội dung lời dẫn, các lời thơ, cốt truyện, thông tin liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo chính xác, phù hợp. Phương án lựa chọn ca sỹ đảm bảo cân đối phù hợp với dự toán kinh phí, nội dung dòng nhạc, bài hát thể hiện hướng tới nhiều đối tượng khán giả.

d) Khẩn trương tham mưu bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng, trình UBND tỉnh trước ngày 15/01/2025.

10. Nhất trí với nội dung xin ý kiến của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và của UBND thành phố Lạng Sơn như trong các báo cáo. Các nội dung xin ý kiến đã được các Sở, ngành trao đổi, giải đáp tại buổi họp.

11. Yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng Kế hoạch đề ra; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các CQTV theo QĐ số 2296/QĐ-UBND
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KG-VX (ĐDD).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đông